



Góp cho đời những công trình đẹp...

HẢI NGUYỆT

Đó là phương châm và mục tiêu mà Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Trang trí nội thất Đông Trúc (54-56 Đống Đa, Nha Trang) luôn hướng tới. Gần 10 năm qua, Công ty đã dần khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực này, để lại nhiều dấu ấn với những công trình mang đậm phong cách kiến trúc hiện đại...

■ Những công trình của sự sáng tạo

Rất nhiều khách hàng chọn Công ty Đông Trúc để "đặt hàng", bởi họ tin tưởng Công ty sẽ làm thỏa mãn ước muốn của họ, tạo nên những công trình, những ngôi nhà đẹp, có phong cách riêng, độc đáo và ấn tượng. Nói đến thi công xây dựng, nhiều khách hàng vẫn đưa Đông Trúc vào danh sách lựa chọn hàng đầu, bởi đây là thế mạnh của Công ty. Công ty có một đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư được đào tạo bài bản, vững tay nghề, đam mê sáng tạo; có một lực lượng nhân viên thi công, giám sát công trình nhiều kinh nghiệm... Đó chính là những nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công của Đông Trúc trong việc thực hiện các dự án xây dựng, vừa đảm bảo chất lượng công trình vừa hoàn thành đúng tiến độ.

Có thể điểm lại những công trình ở Khánh Hòa được Công ty Đông Trúc thiết kế và xây dựng trong thời gian qua để thấy Công ty đã được các đơn vị tin tưởng "chọn mặt gửi vàng". Đó là các khách sạn Asia Paradise, The Light, Quốc Tế... (Nha Trang); khu resort Cam Ranh, Ninh Thủy (Ninh Hòa); hàng loạt các công trình văn phòng, công ty trên địa bàn tỉnh và rất nhiều các nhà hàng, điểm vui chơi, mua sắm khác ở Nha Trang. Các công trình do Đông Trúc đảm nhận thực hiện đều có phong cách hiện đại, có sự hài hòa giữa thiết kế kiến trúc thông thoáng và thiết kế nội thất đơn giản, sang trọng. Khi thiết kế nhà ở và các công trình xây dựng khác, đội ngũ kiến trúc sư của Công ty Đông Trúc luôn chú ý đến tính thẩm mỹ của công trình, làm sao để khi "chìa khóa trao tay", khách hàng hoàn toàn

hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Công ty Đông Trúc chia sẻ: "Thiết kế kiến trúc là một trong những lĩnh vực được quan tâm nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, nhu cầu của con người không chỉ giới hạn trong phạm vi "ăn ngon, mặc đẹp" mà còn thể hiện qua gu thẩm mỹ, vẻ đẹp tinh tế của ngôi nhà. Chính vì thế, Đông Trúc luôn hướng đến những thiết kế mang phong cách hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên, thể hiện được cá tính và gu thẩm mỹ của chủ nhân ngôi nhà...".

■ Vững vàng trên thương trường

Ở Nha Trang có khá nhiều công ty tư vấn, thiết kế, xây dựng, nhưng Công ty Đông Trúc vẫn là một địa chỉ uy tín, tin cậy của nhiều khách hàng. Điều này được thể hiện qua việc Công ty vẫn đều đặn có đơn đặt hàng của khách hàng trong và ngoài tỉnh, dù năm qua tình hình kinh tế khó khăn, ảnh

hưởng không nhỏ đến lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt, Đông Trúc còn được Tập đoàn VinaCapital chọn làm nhà thầu để thi công công trình nhà ở tại Khu đô thị Mỹ Gia. Tại đây, mỗi biệt thự và nhà phố được thiết kế theo phong cách hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới, lấy ý tưởng từ chủ đề 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Trong khi nhà phố sử dụng nội thất màu trắng thanh thoát, để mở rộng không gian thì biệt thự song lập lại như một bức tranh mùa xuân sống động đầy màu sắc, từ cách bài trí đến chọn lựa vật dụng trong từng căn nhà đều mang dấu ấn tinh tế và sang trọng. Tất cả những hiệu ứng đặc biệt sử dụng trong thiết kế tại khu đô thị Mỹ Gia đều toát lên tinh thần, dù bạn có đi đâu, tổ ấm vẫn là nơi bình yên và thân thương nhất. Ý tưởng này của chủ đầu tư đã được Công ty Đông Trúc thực hiện một cách hoàn hảo và trọn vẹn...

Không chỉ mạnh về mảng kiến trúc xây dựng, Đông Trúc còn được biết đến với nhiều lĩnh vực khác như: thiết kế sân vườn, sản xuất và kinh doanh nội thất... Với dịch vụ trọn gói, Đông Trúc là một nhà thầu khá uy tín khi vừa đảm trách từ khâu thiết kế, xây dựng đến trang trí nội thất và hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, thời gian. Chính vì thế, lượng khách hàng của Đông Trúc luôn ổn định, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của tình hình kinh tế nói chung...

"Những thành quả này là công sức của một tập thể năng động, của những người đam mê sáng tạo, muốn tạo nên những công trình kiến trúc làm đẹp thêm cho quê hương mình..." - ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết.

□ H.N



● Nhà mẫu khu đô thị Mỹ Gia.